



St Leonard's College

Chương trình Học Ngôn ngữ và Giao lưu Văn hóa (PLACE)

Chương trình Học Ngôn ngữ và Giao lưu Văn hóa (Program for Language Acquisition and Cultural Engagement - PLACE) đã được trường chúng tôi đặc biệt soạn thảo để chuẩn bị học sinh gốc không nói tiếng Anh chuyển từ cuộc sống và học tập tại nước nhà sang lớp học thường tại trường St Leonard's và cuộc sống ở Úc.

Chương trình này gồm có bốn yếu tố tương quan với nhau:

Hướng dẫn học sinh mới

Quy trình hướng dẫn du học sinh mới sẽ bắt đầu sau khi các em chấp nhận Thư Mời Ghi danh (Letter of Offer). Du học sinh và giáo viên cùng nhân viên mục vụ, cha mẹ nơi du học sinh trọ học (homestay) triển vọng và các bạn học tương lai sẽ liên lạc với nhau. Tần suất liên lạc sẽ gia tăng khi sắp đến ngày Chương trình của các em bắt đầu để tạo điều kiện cho các em hòa nhập suôn sẻ vào nếp sinh hoạt của trường chúng tôi và ổn định cuộc sống và việc học hành tại Úc.

Gia đình cho học sinh trọ học (homestay) trong cộng đồng

Khi đến Úc, du học sinh không cư ngụ với thân nhân hoặc người giám hộ đã được phê duyệt sẽ được nhà trường tìm một gia đình địa phương cho học sinh trọ học thích hợp. Mạng các gia đình cho học sinh trọ học của trường chúng tôi bao gồm cựu học sinh, nhân viên nhà trường, phụ huynh học sinh cũ và gia đình học sinh hiện nay. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tờ thông tin *Gia đình cho Du học sinh Trọ học* của trường chúng tôi.

Các lớp tiếng Anh chuyên sâu

Thoạt đầu, du học sinh sẽ theo học lớp tiếng Anh chuyên sâu theo thời biểu như một phần của PLACE trong thời khóa biểu thường lệ của trường. Đây là những lớp học dựa trên nhu cầu cá nhân và tập trung phát triển kỹ năng đọc, viết, nghe, nói và từ vựng của mỗi học sinh. Trong suốt chương trình của mình, học sinh sẽ được giúp chọn các môn học và sau khi hoàn tất, các em sẽ tiếp tục học tiếng Anh là Ngôn ngữ Phụ (EAL). Du học sinh sẽ dự buổi tập hợp toàn trường, là thành viên Nhóm Diu dắt, và tham gia vào chương trình ngoại khóa đa dạng của trường.

Hỗ trợ học tập liên tục

Du học sinh sẽ vẫn tiếp tục với PLACE cho đến khi đã đạt được trình độ tiếng Anh đủ để các em nhập học các lớp học thường. Bước chuyển đổi này sẽ bắt đầu với một hoặc nhiều môn học và tăng dần cho đến khi các em hòa nhập trọn vẹn vào các lớp học thường. Du học sinh cũng sẽ tiếp tục được thầy cô hỗ trợ cho đến khi tốt nghiệp, sau đó các em sẽ tự động trở thành Cựu học sinh - chương trình cựu học sinh của nhà trường.

Du học sinh theo học tại trường chúng tôi không phải trả thêm phí cho PLACE.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu *Phí và Lệ phí Du học sinh* của trường chúng tôi.

Program for Language Acquisition and Cultural Engagement (PLACE) - V